



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ส่วนงาน กสทช. ประวิทย์ ลีสถาพรวงศา (โทร. ๑๒๕๗)

ที่ สทช ๑๐๐๓.๑๐/๒๕๕

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

เรื่อง ขอเปิดเผยความเห็นในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๘ ของการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐

เรียน เลขาธิการ กสทช.

ตามที่ได้มีการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ และวันที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ (ต่อเนื่อง) โดยในการพิจารณาระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๘ เรื่อง บริษัทสามารถ ดิจิตอล จำกัด (มหาชน) ขอยกเลิกการขายบริการภายใต้ใบอนุญาตการให้บริการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง ผมได้แจ้งขอแสดงความเห็นนอกเหนือจากมติที่ประชุม ผมจึงขอเปิดเผยความเห็นเพิ่มเติมของผมเพื่อบันทึกในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งดังกล่าว ดังนี้

“ผมเห็นชอบด้วยที่จะอนุมัติให้ บมจ. สามารถ ดิจิตอล ยกเลิกการขายส่งและบริการขายต่อบริการโทรศัพท์เคลื่อนที่แบบโครงข่ายเสมือนแบบ Non Facilities Based MVNO – Medium MVNO ภายใต้ใบอนุญาตประกอบกิจการโทรคมนาคมแบบที่หนึ่ง เลขที่ ๑/๕๒/๐๑๐ รวมทั้งเห็นด้วยที่จะให้การเห็นชอบแผนการดำเนินการเยียวยาผู้ใช้บริการ อย่างไรก็ตาม เนื่องจากกว่าที่คณะกรรมการจะได้พิจารณาเรื่องนี้ ก็ได้ล่วงเลยวันที่ผู้รับใบอนุญาตแจ้งยุติการให้บริการ (วันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๐) มานานระยะหนึ่งแล้ว ในกรณีนี้ ผมจึงเห็นว่าสำนักงาน กสทช. จำเป็นต้องตรวจสอบให้แน่ใจด้วยว่า เลขหมายที่ผู้รับใบอนุญาตจะนำส่งคืนมานี้ไม่มีผู้ใช้งานแล้วจริงหรือไม่ อีกทั้ง ในอนาคต สำนักงาน กสทช. ควรต้องทำงานเชิงรุกมากยิ่งขึ้น โดยหากพบว่าจะมีการยุติบริการแล้ว ก็ต้องเร่งแจ้งให้ผู้ให้บริการแจ้งแก่ผู้ใช้บริการ ทราบว่าจะมีการยุติบริการและต้องโอนย้ายเลขหมายไปยังผู้ให้บริการรายใหม่ หรือยอมยุติการให้บริการเพื่อมิให้เกิดเป็นเรื่องร้องเรียนมายังสำนักงาน กสทช. ภายหลังจากการยุติบริการได้

สำหรับเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่ไม่มีผู้ใช้งานแล้ว ผู้รับใบอนุญาตสามารถส่งคืนมายังสำนักงาน กสทช. ได้ โดยที่ บมจ. กสท โทรคมนาคม ก็สามารถมาขอรับจัดสรรเลขหมายไปได้ตามขั้นตอนเช่นเดียวกับผู้รับใบอนุญาตรายอื่นๆ”

จึงเรียนมาเพื่อโปรดนำความเห็นของผมเปิดเผยไว้ในรายงานการประชุม กสทช. ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๐ ในส่วนหมายเหตุของระเบียบวาระที่ ๕.๒.๑๘ ทั้งนี้เพื่อเป็นไปตามนัยมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติองค์กรจัดสรรคลื่นความถี่ฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม จักขอบคุณยิ่ง

(นายประวิทย์ ลีสถาพรวงศา)

กสทช.